

# Đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh

Kỳ họp HĐND quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Do đó, thời gian qua, HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng các kỳ họp.



Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại chùa Keo.

Nghị quyết về chương trình công tác của Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh năm 2018 đề ra nhiều giải pháp, trong đó có tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp theo luật định. Xác định đúng nội dung trọng tâm kỳ họp, lựa chọn những vấn đề quan trọng có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội toàn diện ở địa phương, những vấn đề bức xúc của nhân dân đưa vào nội dung kỳ họp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, người đứng đầu cơ quan chức năng, cơ quan giúp việc và phát huy sức mạnh tập thể để giải quyết những vấn đề lớn của địa phương... Sau mỗi kỳ họp, đồng thời với việc đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch dự kiến chương trình kỳ họp tiếp theo, tổ chức họp liên tịch với UBND tỉnh để thống nhất nội dung kỳ họp và triển khai sớm công tác chuẩn bị. Chỉ đưa vào chương trình kỳ họp những vấn đề có trong chương trình xây dựng nghị quyết, chương trình giám sát hàng năm của HĐND tỉnh đã được chuẩn bị chu đáo về nội dung, trình độ thời hạn, đúng thẩm quyền, tuân thủ quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Các tổ đại biểu tổ chức để đại biểu HĐND thảo luận, đóng góp ý kiến vào các

báo cáo, dự án, dự thảo nghị quyết ở tổ trước khi về tham dự kỳ họp. Ý kiến đóng góp chất vấn và kết quả trả lời chất vấn tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đặt câu hỏi để trao đổi với người trả lời chất vấn theo hướng đối thoại, tranh luận làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đối với những vấn đề hoặc nhóm vấn đề có liên quan đến nhiều ngành, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa phiên họp trực tiếp tiếp nhận nhiều vấn đề cử tri quan tâm, mời thủ trưởng các ngành có liên quan hoặc lãnh đạo UBND tỉnh cùng tham gia trả lời chất vấn, tạo điều kiện để các đại biểu tranh luận trực diện làm sáng tỏ vấn đề ngay tại hội trường. Đặc biệt, các kỳ họp gần đây, HĐND tỉnh còn công khai các vấn đề sẽ chất vấn tại

lưu ý kiến nhân dân, các tổ chức, cơ quan và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp khi xem xét thẩm tra các dự thảo nghị quyết để bảo đảm sự phù hợp, tính khả thi cao khi nghị quyết được ban hành. Ông Đoàn Trọng Thịnh, xã Đông Vinh (Đông Hưng) cho biết: Qua theo dõi, tôi thấy các kỳ họp HĐND tỉnh gần đây đã có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên, dành nhiều thời gian cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn - phiên có thủ trưởng các ngành có liên quan hoặc lãnh đạo UBND tỉnh cùng tham gia trả lời chất vấn, tạo điều kiện để các đại biểu tranh luận trực diện làm sáng tỏ vấn đề ngay tại hội trường. Đặc biệt, các kỳ họp gần đây, HĐND tỉnh còn công khai các vấn đề sẽ chất vấn tại



Nông dân xã Đông Phong (Đông Hưng) tích tụ ruộng gieo cấy lúa đem lại hiệu quả kinh tế cao.

kỳ họp trên hệ thống truyền thông để nhân dân biết, theo dõi, giám sát việc thực hiện trả lời chất vấn của thủ trưởng các sở, ngành. Nhiều vấn đề chưa giải quyết triệt để được lựa chọn để tái chất vấn như xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, thực hiện để ăn giết mổ gia súc tập trung, xử lý các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường...

Mỗi kỳ họp, HĐND tỉnh biểu quyết thông qua và ban hành hàng chục nghị quyết. Để các nghị quyết được ban hành phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì xây dựng dự kiến chương trình ban hành nghị quyết hàng năm, trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối của năm trước. Các ban của HĐND tỉnh được phân công chủ trì thẩm tra và các cơ quan được phân công soạn thảo dự thảo nghị quyết đã chủ động phối hợp xây dựng dự thảo nghị quyết; tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin, thảo luận các vấn đề còn có ý kiến khác nhau; triển khai các hoạt động nghiên cứu, khảo sát; tiến hành tham vấn ý kiến nhân dân, các tổ chức, cơ quan và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp khi xem xét thẩm tra các dự thảo nghị quyết để bảo đảm sự phù hợp, tính khả thi cao khi nghị quyết được ban hành. Ông Đoàn Trọng Thịnh, xã Đông Vinh (Đông Hưng) cho biết: Qua theo dõi, tôi thấy các kỳ họp HĐND tỉnh gần đây đã có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên, dành nhiều thời gian cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn - phiên có thủ trưởng các ngành có liên quan hoặc lãnh đạo UBND tỉnh cùng tham gia trả lời chất vấn, tạo điều kiện để các đại biểu tranh luận trực diện làm sáng tỏ vấn đề ngay tại hội trường. Đặc biệt, các kỳ họp gần đây, HĐND tỉnh còn công khai các vấn đề sẽ chất vấn tại

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, HĐND tỉnh đã thể hiện rõ vai trò, chức năng, quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng ở địa phương, tạo sự đồng thuận cao của cử tri và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương.

THU HIỀN

# Ý kiến đại biểu thảo luận tổ trước kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI

Đại biểu Bùi Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh



Thời gian qua, Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ đã được cấp ủy, chính quyền các cấp vào cuộc thực hiện rất tích cực. Nhiều địa phương thực hiện quyết liệt, đạt hiệu quả cao, giúp đường thông, hè thoáng, giảm tai nạn giao thông. Tuy nhiên, vẫn

còn một số địa phương còn để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, đặt biển quảng cáo, làm mái che, mái vẩy che khuất tầm mắt người tham gia giao thông. Để các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ huy động lực lượng phối hợp cùng chính quyền các địa phương, nhất là các nơi phức tạp về an ninh trật tự tiếp tục tổ chức ra quân giải tỏa các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị vào cuộc tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân, nhất là những hộ dân sinh sống, buôn bán hai bên quốc lộ, tỉnh lộ không tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Đại biểu Vũ Huy Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Damsan



Trong 2 năm qua tỉnh đã có nhiều giải pháp thu hút đầu tư, vì thế các nhà đầu tư đến Thái Bình ngày càng tăng. Tuy nhiên, vì một số lý do các dự án chưa triển khai được nhiều. Để thu hút, giữ chân các nhà đầu tư, đề nghị tỉnh, các ngành phân loại theo hình thức đầu tư thành các loại: đầu tư công nghiệp, xây dựng, dịch vụ sản xuất hàng hóa và đầu tư hạ tầng giao thông, bất động sản, khu đô thị, du lịch...; đồng thời, nghiên cứu và đưa ra các cơ chế, chính sách phù hợp, thiết thực hỗ trợ các nhà đầu tư. Hình thức đầu tư PPP kết hợp nhà nước và nhà đầu tư được triển khai thời gian qua đã góp phần quan trọng nâng cấp cơ sở hạ tầng đường xá, cầu cống, nhà ở xã hội...; tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước song hiện nay có nhiều luồng ý kiến phản biện về hình thức đầu tư này, đề nghị tỉnh vẫn tiếp tục triển khai hình thức đầu tư này song cần nghiên cứu để ra giải pháp phù hợp để phát huy hiệu quả, khắc phục những hạn chế.

Đại biểu Khúc Thị Duyên, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh



Rác thải sinh hoạt ngày càng tăng, việc thu gom và xử lý rác thải ở một số địa phương còn nhiều bất cập gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan, đặc biệt là chính quyền địa phương có giải pháp hữu hiệu thu gom, xử lý rác thải, xử lý toàn bộ các bãi rác tự phát, ven đường gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND tỉnh, UBND các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu gom, xử lý rác thải; hàng năm bố trí ngân sách đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các tổ thu gom rác thải, xây dựng các lò đốt rác công nghệ cao nhằm hạn chế xử lý rác bằng phương pháp chôn lấp. Thời gian qua, dù tỉnh đã khuyến cáo người dân không sử dụng thuốc diệt cỏ

nhưng hiện một số người dân vẫn tiếp tục phun thuốc diệt cỏ gây ô nhiễm đất, nguồn nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, vì vậy, đề nghị tỉnh có biện pháp nghiêm cấm người dân sử dụng thuốc diệt cỏ dưới mọi hình thức.

Đại biểu Bùi Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương



Đến nay, toàn tỉnh đã có 200 xã được công nhận xã nông thôn mới, bình quân đạt 17,72 tiêu chí/xã. Còn 63 xã chưa về đích nông thôn mới là các xã đặc biệt khó khăn. Các xã chưa về đích nông thôn mới chủ yếu là do vị trí địa lý không thuận lợi, xa trung tâm; điểm xuất phát thấp; năng lực đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu... Để giúp các xã về đích nông thôn mới đúng lộ trình, đề nghị tỉnh, huyện có cán bộ có năng lực trực tiếp theo dõi, giúp đỡ các địa phương tháo gỡ khó khăn; có cơ chế giúp các xã tạo nguồn kinh phí bằng việc tạo thuận lợi thực hiện quy trình chuyển quyền sử dụng đất, ứng vốn để giúp các xã giải phóng mặt bằng. Tỉnh, huyện tạo điều kiện giúp đỡ các xã thực hiện một số tiêu chí không cần nhiều kinh phí như môi trường, an ninh trật tự, giáo dục, y tế...

Đại biểu Đoàn Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Cơ (Tiền Hải)



Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập được ban hành ngày 16/3/2015 song đến nay chưa được thực hiện nên nhiều trường mầm non công lập rơi vào tình trạng thiếu giáo viên, có trường thiếu trên 20 giáo viên. Để có đủ giáo viên bảo đảm công tác nuôi dạy các cháu, các trường phải học đồng giáo viên dẫn đến khó khăn về kinh phí chi trả. Đề nghị tỉnh tăng chi tiêu biên chế hoặc tăng định suất hỗ trợ cho các trường đang học đồng giáo viên mầm non. Hiện nay, có một số nhóm trẻ tự thực chưa đủ điều kiện nhưng vẫn hoạt động tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ, đề nghị tỉnh chỉ đạo rà soát, cho dừng hoạt động đối với những nhóm trẻ không bảo đảm đủ điều kiện, đồng thời cấp phép cho các nhóm trẻ tự thực đã đủ điều kiện hoạt động.

TRUNG HIẾU



Cung hóa đường giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới. Ảnh: NGỌC LINH

# Đề cao vai trò của kế hoạch hóa gia đình

Ngày Dân số thế giới là sự kiện thường niên diễn ra vào ngày 11/7 nhằm nâng cao nhận thức của toàn thế giới về các vấn đề dân số toàn cầu. Năm nay, ngày Dân số thế giới có chủ đề: "Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững". Theo ông Tô Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGD: Công tác dân số - KHHGD giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của đất nước, trong đó KHHGD là tiền đề quan trọng trong thành công của công tác dân số - KHHGD. Với nhiều lợi ích thiết thực, nếu thực hiện tốt KHHGD sẽ có ý nghĩa to lớn đối với không chỉ mỗi cá nhân, gia đình mà còn đối với toàn xã hội. Thực hiện KHHGD chính là việc thiết lập kế hoạch sinh con có tính chất định hướng và áp dụng các biện pháp kiểm soát sinh sản nhằm bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc gia đình, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, từ đó góp phần bảo đảm ổn định trật

tự xã hội và phát triển bền vững. Việc thực hiện tốt công tác KHHGD còn góp phần bảo đảm quyền lợi cho công dân thông qua việc thực hiện các biện pháp nhằm tránh có thai, sinh con ngoài ý muốn, góp phần làm giảm sự cần thiết phải phá thai không an toàn, để phòng ngừa ro cho sức khỏe phụ nữ khi mang thai. Bởi nếu mang thai ngoài ý muốn nhưng không có điều kiện để chăm sóc, nuôi dạy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, tương lai của trẻ sau này. KHHGD cũng cho phép mọi người đạt được số con mong muốn và xác định khoảng cách của mang thai qua việc sử dụng các phương pháp tránh thai và điều trị vô sinh. Ngoài ra, KHHGD còn góp phần giảm gia tăng dân số, giúp ngân nhà lấy truyền các bệnh lây qua đường tình dục như lậu, giang mai, HIV/AIDS..., đặc biệt là lấy truyền bệnh từ mẹ sang con, góp phần giảm tỷ lệ trẻ sơ sinh tật và tử vong trẻ sơ sinh. Vì vậy, với các mục đích giữ gìn, bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, phòng tránh bệnh lây qua

đường tình dục, giữ gìn, bảo vệ khả năng sinh sản của thanh niên, góp phần ổn định kinh tế gia đình, ổn định quy mô dân số và sự phát triển bền vững của đất nước, ổn định trật tự xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân... việc thực hiện KHHGD càng trở nên cần thiết và cấp bách. Với chủ đề của ngày Dân số thế giới năm 2018, các hoạt động hướng ứng của ngành Dân số đều nhằm mục tiêu hướng tới cuộc sống, tương lai của trẻ sau này. KHHGD cũng trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số - KHHGD. Đồng thời thúc đẩy sự tham gia tích cực, đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể vào công tác dân số - KHHGD, góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước theo như định hướng chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Ngoài ra, công tác dân số - KHHGD còn được đẩy mạnh bởi các hoạt động

vận động, truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh niên, góp phần dân số - KHHGD, góp phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của ngành Dân số đã đề ra. Hiện tại, ngành Dân số các cấp đang tập trung thực hiện tốt công tác truyền thông, trong tầm là các vấn đề đặt ra đối với công tác dân số - KHHGD hiện nay như: duy trì vững chắc mức sinh thay thế; giảm tốc độ mất cân bằng giới tính khi sinh; thực trạng già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh tật trước sinh và sơ sinh; tăng số người sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; tư vấn và khám sức khỏe tiến hôn nhân. Đặc biệt, trong dịp này, các đơn vị chức năng cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc thực hiện các chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số - KHHGD, nhất là thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách về



Phát tờ rơi truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

chăm sóc sức khỏe sinh sản, vị thành niên, thanh niên. Bên cạnh đó, ngành Dân số cũng tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm nhằm thảo luận, chia sẻ về thực trạng, thách thức và giải pháp thực hiện công tác dân số trong tình hình mới; triển khai các loại hình cung cấp thông tin, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGD, chú trọng nâng cao chất lượng dân số cho nhân dân vùng sâu,

vùng xa, vùng ven biển. Ông Tô Hồng Quang cũng cho biết: Hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của KHHGD, Chi cục Dân số - KHHGD đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm và hướng ứng chủ đề ngày Dân số thế giới năm 2018, triển khai trong toàn hệ thống. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông như phát hành, cung cấp tài liệu tuyên truyền tới tận cơ

sở; hướng dẫn và tổ chức làm mới các cụm pa nô, kẻ vẽ mới các khẩu hiệu, biển tường tuyên truyền về dân số - KHHGD. Trung tâm dân số - KHHGD các huyện, thành phố, các cụm xã, thị trấn đã, đang tổ chức lồng ghép các hoạt động kỷ niệm ngày Dân số thế giới với các hội nghị sơ kết 6 tháng, tổ chức nhiều buổi học nghị quyết, sinh hoạt chuyên đề về thực trạng, thách thức và giải pháp

thực hiện công tác dân số - KHHGD. Đồng thời, triển khai nhiều loại hình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGD, phổ biến các dịch vụ, phương tiện tránh thai cho người dân, đặc biệt là các đối tượng khó tiếp cận tại các vùng ven biển, các khu, cụm công nghiệp có đông lao động nữ...

Để thực hiện tốt KHHGD, vì chất lượng cuộc sống, vì sự phát triển phồn vinh của dân tộc, nâng cao vị thế của con người Việt Nam trên toàn thế giới, nhân dịp này, Chi cục Dân số - KHHGD cũng chuyển tải các thông điệp tới người dân: Hãy thực hiện KHHGD ngay từ hôm nay nhằm nâng cao sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng giống nòi; nam giới có trách nhiệm chia sẻ với nữ giới trong việc thực hiện KHHGD và nuôi dạy con cái; hãy chọn cho mình một biện pháp tránh thai phù hợp để tránh mang thai ngoài ý muốn; tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản vì chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình; thực hiện tư vấn và khám sức khỏe tiến hôn nhân vì hạnh phúc của mỗi gia đình...

HÀ DUNG